



ประกาศเทศบาลตำบลก้งแอน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ตามที่เทศบาลตำบลก้งแอน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลก้งแอน ตามประกาศเทศบาลตำบลก้งแอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลก้งแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๕๑/๒๐ หมวดที่ ๑๖ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ส่วนที่ ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลก้งแอน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลก้งแอนกำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลก้งแอน เรียงลำดับจากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ กรณีคะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าสำหรับผู้ได้รับคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีโดยหากมีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใดได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในเวลาที่กำหนด

๔. เทศบาลตำบลก้งแอน จะจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงตามลำดับที่ในบัญชี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)

นายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ ๒
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบึงกาฬ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑. ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	คะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๑	นายทวีศักดิ์ แสงเชาวลิต	๘๑.๘๘	ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไปในครั้งนี้

๒. ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองการประปา

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	คะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๑	นายอรรถชัย สุดใสดี	๙๑.๐๐	ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ มารายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไปในครั้งนี้
๒	๐๒-๐๒	นายนครินทร์ สมสวย	๙๐.๖๖	
๓	๐๒-๐๓	นายวัชรพงศ์ สุขไมตรี	๘๕.๖๖	

(นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ